



ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/ว ๑๙๒๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
๙๗/๓๒ ม. ๑ ถ.พระยาสุรศักดิ์ ต.เสม็ด
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ศธ ๐๗๐๐๔/๘๕๗๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ออกประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง จุดเน้น
การดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้กำหนดให้ “การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน ที่สอดคล้องกับบริบทและภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก” เป็นจุดเน้นการดำเนินงาน Quick Win ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และ
กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่สอดคล้องเป็นไปตาม (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริม
การเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเพื่อให้สถานศึกษามีการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานส่งเสริม
การเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี ขอแจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง มีต้องกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อใช้ในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากตาม (ร่าง) มาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ฉบับที่จะประกาศใช้ใหม่นั้น
มิได้มีมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการพิจารณาใดที่ต้องจัดให้มีการกำหนดค่าเป้าหมายเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาแล้ว แต่จะเน้นการประเมินกระบวนการดำเนินงานและผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณนั้นๆ เป็นหลัก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิบูลผล พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร ๐ ๓๘๒๘ ๗๑๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cbi_nfedc@dole.go.th

“เรียนดี มีความสุข”